

**Ông** Trần Quang Triển, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết: Sở đã chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải khách, các bến xe xây dựng phương án vận tải, huy động phương tiện bảo đảm chất lượng và an toàn kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Kiểm tra điều kiện an toàn các công trình, kết cấu hạ tầng giao thông, lắp đặt bổ sung biển báo, thiết bị cảnh báo tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT; đón đóc, chỉ đạo các nhà thầu, đơn vị thi công bố trí lực lượng hướng dẫn bảo đảm giao thông tại khu vực các công trình vừa thi công vừa khai thác, yêu cầu tập kết vật liệu gọn gàng tránh gây ách tắc và tai nạn giao thông. Cung cấp số điện thoại đường dây nóng về vận tải và bảo đảm ATGT, công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của cơ quan, đơn vị và người dân về ATGT trong dịp nghỉ lễ. Chỉ đạo lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các phòng, đơn vị chức năng, các địa phương bố trí nhân lực điều tiết giao thông tại những điểm phức tạp về giao thông, đặc biệt đối với các bến đò, bến khách ngang sông; tăng cường kiểm tra, quản lý hoạt động kinh doanh vận chuyển, đưa đón học sinh bảo đảm an toàn trên địa bàn tỉnh.

Để bảo đảm phương án khách vận phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, các bến xe khách đã hoàn tất công tác chuẩn bị, xây dựng phương án thực hiện nghiêm túc các quy định bảo đảm ATGT đối với các phương tiện ra vào bến trong dịp nghỉ lễ. Ông Phan Thế Hùng, Trưởng ban Quản lý bến xe khách Thái Bình cho biết: Xác định trong

# Bảo đảm ATGT và nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, các cơ quan, đơn vị, người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày, từ ngày 27/4 đến hết ngày 1/5. Hiện nay, các ngành chức năng trong tỉnh đã, đang triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) và phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ.



Lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng giao thông tại quốc lộ 10, đoạn qua xã Đông Mỹ (thành phố Thái Bình).

những ngày nghỉ lễ nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao khoảng 2.000 hành khách/ngày, do đó bên cạnh việc tăng cường kiểm tra phương tiện, lái xe bảo đảm các yêu cầu về ATGT, Ban Quản lý bến xe khách đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh, trật tự và có phương án sắp xếp, điều tiết phương tiện ra, vào, đón trả khách hợp lý không để xảy ra tình trạng mất ATGT, ùn tắc

trong và khu vực xung quanh bến xe. Đại tá Vũ Mạnh Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh về bảo đảm ANTT, ATGT dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Công an tỉnh chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc phối hợp với ngành giao thông vận tải xây dựng các phương án ra tình trạng mất ATGT, ùn tắc

lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự thường xuyên ứng trực tại khu vực giao thông phức tạp, thường xảy ra ùn tắc giao thông để điều tiết và giải tỏa kịp thời, nhất là các điểm như: Bến xe khách trung tâm, các khu vui chơi, khu vực ngã ba, ngã tư và các trường học. Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với các lái xe chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, đẩy mạnh hoạt

động phòng, chống tội phạm tại khu vực bến xe... Huyện Tiên Hải có 23km bờ biển trải dài trên 8 xã, trong đó có nhiều điểm du lịch như cồn Vành, Đông Châu... thu hút đông du khách đến tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng trong dịp nghỉ lễ. Vì vậy, Công an huyện đã xây dựng, triển khai kế hoạch, phối hợp với các đơn vị, địa phương bảo đảm an ninh trật tự, ATGT trên địa bàn. Trung tá Phạm Đình Thăng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Tiên Hải cho biết: Công an huyện đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự ATGT. Trên đường bộ tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi người điều khiển phương tiện vi phạm các quy định về sử dụng ma túy, nồng độ cồn; xe dù, bến cóc, xe hợp đồng trái hình tuyến cố định, xe chạy sai luồng tuyến; điều khiển xe ô tô hết hạn kiểm định, hết niên hạn sử dụng, thiết bị an toàn không bảo đảm. Đặc biệt là vào các ngày nghỉ lễ, dịp cuối tuần, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện phối hợp với Công an các xã Nam Phú, Đông Minh bố trí lực lượng phân luồng giao thông tại các trục đường dẫn vào các khu du lịch cồn Vành, cồn Đen; chủ động lên phương án chống ùn tắc giao thông; tăng cường quản số túc trực, phối hợp lực lượng chức năng để xử lý các tình huống trong kỳ nghỉ lễ.

## SƠ KẾT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH...

(Tiếp theo trang 1)

phần mềm mô phỏng, học liệu số thay thế các thiết bị, thí nghiệm thực hành còn thiếu hoặc mất an toàn cho học sinh.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác chuyển đổi số cũng còn gặp một số hạn chế như nhận thức của một số ít bộ phận cán bộ, giáo viên về chuyển đổi số còn chưa đầy đủ; hạ tầng CNTT tại các đơn vị còn gặp khó khăn, nhiều hệ thống máy móc, thiết bị CNTT chưa đồng bộ. Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục Thái Bình chưa được xây dựng hoàn thiện, cập nhật chưa chính xác, gây khó khăn cho công tác thống kê, báo cáo, chỉ đạo, điều hành...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục năm 2023, đề ra một số giải pháp, chỉ tiêu thực hiện trong năm 2024; huyện Hưng Hà báo cáo các mô hình chuyển đổi số, ứng dụng CNTT của huyện năm 2023.

## KHEN THƯỞNG KÍP MỞ...

(Tiếp theo trang 1)

Ngày 12/4, Chủ tịch UBND tỉnh đã có quyết định khen thưởng 1 tập thể và 2 cá nhân Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương vì đã tích cực, khẩn trương, kịp thời cấp cứu thành công, cứu sống bệnh nhân nặng, nguy kịch.

Trước đó vào đêm ngày 9/4, cấp phẫu thuật của Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương đã thực hiện phẫu thuật cấp cứu cắt đại tràng thành công cho bệnh nhân có khối u đại tràng vỡ. Đêm ngày 8/4, cấp phẫu thuật cũng đã phẫu thuật cắt đại tràng cho bệnh nhân cũng bị khối u đại tràng. Các trường hợp này nếu không được cấp cứu, phẫu thuật kịp thời sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Hiện sức khỏe của 2 bệnh nhân ổn định, tiếp tục được theo dõi sức khỏe.

Những năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương đã thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật khó mà trước đây chỉ có tuyến trung ương, tuyến tỉnh mới thực hiện được như: phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng khớp gối; phẫu thuật nội soi cắt u nang bì buồng trứng; phẫu thuật cắt u đại tràng; phẫu thuật chấn thương lún vỡ đốt sống... Sự phát triển, nỗ lực của Bệnh viện đã góp phần cứu sống kịp thời nhiều ca bệnh nguy kịch, giúp người bệnh tiết kiệm thời gian, chi phí điều trị, giảm tải áp lực cho các bệnh viện tuyến trên.

HOANG LÃNH

## 130 VĐV thi đấu thể thao kỷ niệm ngày truyền thống Kho bạc Nhà nước

Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thái Bình vừa tổ chức hội thi thể thao kỷ niệm 34 năm ngày tái thành lập ngành KBNN (1/4/1990 - 1/4/2024) và ngày truyền thống KBNN 29/5.

Tham gia hội thi có 130 VĐV đến từ 11 đơn vị là KBNN các huyện và các phòng thuộc KBNN tỉnh. Hội thi bao gồm các môn: cầu lông, kéo co. Trong đó, môn kéo co thu hút 77 VĐV; môn cầu lông thu hút 53 VĐV tranh tài ở 4 nội dung: đôi nam trẻ, đôi nam trên 50 tuổi, đôi nam nữ và đôi nữ. Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các đơn vị tham dự.

Hội thi nhằm nuôi dưỡng, khuyến khích phong trào tập luyện, thi đấu các môn thể thao trong ngành KBNN ngày càng phát triển. Thông qua đó, KBNN Thái Bình tích cực đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, nâng cao sức khỏe và thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

TU ANH

## Số ca sốt xuất huyết, tay chân miệng tăng so với cùng kỳ

Quý I/2024, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 87 ca mắc sốt xuất huyết (tăng 67 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023). Dù không ghi nhận trường hợp chuyển nặng, tử vong song số lượng ca bệnh lại có xu hướng tăng. 7/8 huyện, thành phố hiện đã ghi nhận có ca mắc sốt xuất huyết nội sinh. Bên cạnh đó, số ca mắc tay chân miệng ghi nhận trên địa bàn tỉnh trong quý I/2024 là 87 ca (tăng 21 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023). Số ca mắc tay chân miệng có xu hướng gia tăng. Nếu như tháng 1 chỉ ghi nhận 11 ca mắc, tháng 2 là 20 ca thì đến tháng 3 số ca mắc là 56 ca.

Ngoài sốt xuất huyết, tay chân miệng, Thái Bình cũng đã ghi nhận 2 ca mắc ho gà; gần 7.800 trường hợp nghi mắc hội chứng cúm và xuất hiện cúm ca mắc thủy đậu tại một số trường học. Các bệnh truyền nhiễm lưu hành khác tiếp tục được kiểm soát tốt, chưa ghi nhận ca bệnh truyền nhiễm mới nổi trên địa bàn.

Trước diễn biến tình hình dịch bệnh, ngành y tế đề nghị các địa phương, đơn vị chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; phối hợp với ngành y tế tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giám sát, xử lý kịp thời các ca bệnh, ổ dịch nếu có, không để dịch lây lan, bùng phát trong cộng đồng.

NHƯ HOÀNG

**PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ**  
Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

# Hỏi đáp về Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022

(Tiếp theo số 9124, ngày 8/4)

**Câu 5:** Đề nghị cho biết, tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong những trường hợp nào theo pháp luật về phòng, chống rửa tiền?  
**Trả lời:**  
Theo quy định tại khoản 2, Điều 9 Luật Phòng, chống rửa tiền thì tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong các trường hợp sau đây:  
- Khách hàng lần đầu mở tài khoản hoặc thiết lập quan hệ với tổ chức tài chính;  
- Khách hàng thực hiện giao dịch không thường xuyên có giá trị bằng hoặc vượt mức quy định; thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử mà thiếu thông tin về tên, địa chỉ, số tài khoản của người khởi tạo hoặc mã giao dịch trong trường hợp người khởi tạo không có tài khoản;  
- Nghi ngờ giao dịch hoặc các bên liên quan đến giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền;  
- Nghi ngờ về tính chính xác

hoặc tính đầy đủ của các thông tin nhận biết khách hàng đã thu thập trước đó.  
**Câu 6:** Đối tượng báo cáo xác minh thông tin nhận biết khách hàng như thế nào?  
**Trả lời:**  
Theo quy định tại Điều 12 Luật Phòng, chống rửa tiền:  
- Đối tượng báo cáo sử dụng các tài liệu, dữ liệu để xác minh thông tin nhận biết khách hàng, bao gồm:  
+ Đối với khách hàng cá nhân: chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng; giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền cấp;  
+ Đối với khách hàng tổ chức: giấy phép thành lập, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; quyết định về tổ chức lại, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động của tổ chức (nếu có); điều lệ của tổ chức; quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng thuê giám đốc hoặc

tổng giám đốc, kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (nếu có); các tài liệu, dữ liệu liên quan đến người thành lập, người đại diện theo pháp luật của tổ chức, chủ sở hữu hưởng lợi.  
- Đối tượng báo cáo có thể khai thác thông tin trong các cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định của pháp luật, thông qua cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức khác hoặc bên thứ ba để đối chiếu, xác minh thông tin do khách hàng cung cấp.  
**Câu 7:** Trách nhiệm của đối tượng báo cáo liên quan đến cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị?  
**Trả lời:**  
Theo quy định tại Điều 17 Luật Phòng, chống rửa tiền về trách nhiệm của đối tượng báo cáo liên quan đến cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị thì đối tượng báo cáo ra soát các nguồn thông tin, bao gồm cả nguồn thông tin về danh sách cá

nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo, để lập danh sách khách hàng là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị áp dụng tại đối tượng báo cáo.  
\* Đối tượng báo cáo phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:  
a) Có hệ thống quản lý rủi ro phù hợp nhằm xác định khách hàng hoặc chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị; người thụ hưởng hoặc chủ sở hữu hưởng lợi của người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị;  
b) Được sự chấp thuận của quản lý cấp cao theo quy định nội bộ trước khi thiết lập mối quan hệ kinh doanh với khách hàng là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị;  
c) Thực hiện các biện pháp thích hợp để xác minh nguồn gốc tài sản của khách hàng và chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân

# TOYOTA HƯNG THỊNH PHÁT THÁI BÌNH Sự hài lòng của khách hàng là thước đo thành công

**T**oyota Hưng Thịnh Phát Thái Bình chính thức đi vào hoạt động ngày 26/10/2021. Là đại lý ủy quyền của Toyota Việt Nam tại Thái Bình, với chiến lược "Xây niềm tin, bền giá trị", sau gần 3 năm đi vào hoạt động Toyota Hưng Thịnh Phát Thái Bình đã khẳng định được uy tín cũng như chất lượng dịch vụ. Toyota Hưng Thịnh Phát Thái Bình luôn tâm niệm sự hài lòng của khách hàng là thước đo thành công của doanh nghiệp.

Toyota Hưng Thịnh Phát Thái Bình hoạt động chuyên nghiệp theo mô hình 3S bao gồm: Kinh doanh xe mới, trưng bày và bán tất cả các mẫu xe mới, giúp khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn; cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa; cung cấp phụ tùng ô tô Toyota chính hiệu. Sự hợp tác giữa Công ty Ô tô Toyota Việt Nam và Công ty TNHH Hưng Thịnh Phát đã góp phần đưa khách hàng đến gần hơn với khách hàng tại Thái Bình. Anh Phạm Khắc Long, Trưởng phòng Kinh doanh, Toyota Hưng Thịnh Phát Thái Bình cho biết: Là một trong những showroom 3S lớn nhất khu vực miền Bắc về diện tích cũng như tổng vốn đầu tư; với diện tích trên 13.000m<sup>2</sup>, Toyota Hưng Thịnh Phát Thái Bình có 3 khu vực chính (phòng trưng bày sản phẩm, phòng chờ cho khách hàng và xưởng dịch vụ). Khu vực xưởng dịch vụ được

thiết kế với 30 khoang sửa chữa, hệ thống phòng sơn được trang bị hiện đại và khép kín bảo đảm vệ sinh môi trường. Đặc biệt, Toyota Hưng Thịnh Phát Thái Bình có khu vực phòng chờ rộng rãi mang lại cho khách hàng cảm giác thoải mái khi tới đại lý sử dụng dịch vụ. Chúng tôi cam kết cung cấp những sản phẩm đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng của nhà sản xuất mang thương hiệu Toyota. Đồng thời mang đến cho khách hàng các dịch vụ, tư vấn, bảo hành và sửa chữa chu đáo nhất, giúp khách hàng vững tin lái xe trên mỗi chặng đường. Để đáp ứng được nhu cầu ngày càng lớn của thị trường, Toyota Hưng Thịnh Phát Thái



Hệ thống máy móc, trang thiết bị được đầu tư hiện đại.

Bình không chỉ chú trọng mở rộng quy mô mà chất lượng nhân sự cũng luôn được đặt lên hàng đầu. Đội ngũ nhân viên phục vụ khách hàng đều được tham gia các khóa đào tạo, các cuộc thi nâng cao kiến thức về sản phẩm theo tiêu chuẩn và được cấp chứng chỉ của Toyota Việt Nam. Bên cạnh đó, tác phong và thái độ khi hỗ trợ khách hàng cũng là điều mà Toyota Hưng Thịnh Phát Thái Bình đặc biệt chú trọng. Chị Hoàng Thị Phương, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình chia sẻ:

Đến với showroom Toyota Hưng Thịnh Phát Thái Bình, tôi thấy các sản phẩm xe đa dạng về mẫu mã, có thể dễ dàng đánh giá thực tế mẫu xe mình yêu thích. Có thể lái thử và trải nghiệm các dòng xe thay vì chỉ nhìn qua hình ảnh trên mạng. Đặc biệt, đội ngũ nhân viên tư vấn rất nhiệt tình, đã giải đáp mọi thắc mắc, băn khoăn, nhu cầu của khách hàng. Tôi cảm thấy yên tâm khi mua xe ô tô ở đây. Cũng nhờ sự tin yêu của khách hàng, từ khi thành lập đến

nay, thương hiệu Toyota Hưng Thịnh Phát Thái Bình đã phát triển khắp các thị trường trong và ngoài tỉnh. Hiện nay, bên cạnh phân phối tất cả các dòng xe Toyota mới, showroom Toyota Hưng Thịnh Phát còn cung cấp đa dạng các gói sửa chữa, bảo dưỡng. Anh Vũ Tiến Thường, nhân viên bảo hành, Toyota Hưng Thịnh Phát Thái Bình cho biết: Các dịch vụ như bảo dưỡng định kỳ, bảo dưỡng nhanh là những lựa chọn thu hút khách hàng. Mỗi khi xe của khách hàng cần phục hồi, sửa chữa, chăm sóc cho xe, chúng tôi đều thực hiện theo đúng quy trình, bảo đảm tính thẩm mỹ và tiêu chuẩn của hãng. Anh Dương Quốc Khánh, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình chia sẻ: Hiện nay có rất nhiều sự lựa chọn khi sửa chữa và bảo dưỡng xe, nhưng qua quá trình tìm hiểu tôi lựa chọn đến Toyota Hưng Thịnh

Phát Thái Bình làm các dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa, thay y thế phụ tùng, tân trang xe... Bởi vì chất lượng sản phẩm ở đây rất tốt, nhân viên phục vụ chu đáo, nhiệt tình, rất chuyên nghiệp từ tiếp đón cho đến các bộ phận khác, tôi cảm thấy hài lòng. Với triết lý kinh doanh "3 niềm vui": Niềm vui mua hàng, niềm vui bán hàng và niềm vui đầu tư; hướng đến mục tiêu khách hàng là trọng tâm, Toyota Hưng Thịnh Phát Thái Bình luôn nỗ lực đem đến những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt nhất cùng giá thành tối ưu nhất. Để được hỗ trợ thông tin về sản phẩm và tư vấn kỹ thuật sử dụng, chăm sóc xe Toyota, khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp tại showroom, tư vấn 24/7 thông qua số hotline hoặc khi sửa chữa và bảo dưỡng xe, nhưng qua quá trình tìm hiểu tôi lựa chọn đến Toyota Hưng Thịnh

TOYOTA HƯNG THỊNH PHÁT THÁI BÌNH  
Showroom: Ngã 6 Long Hưng, xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.  
Hotline: 19001225 Website: www.toyotathainbinh.vn